

ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการแปรรูปได้มีมติเลือกประธานและเลขานุการ
แปรรูปในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ดังนี้

- ๑. ร้อยตรีสมพงษ์ พิพิธภัณฑ์ ส.อบต.หมู่ที่ ๓ เป็นประธานกรรมการฯ
 - ๒. นายสุเทพ ทือเกาะ ส.อบต.หมู่ที่ ๕ เป็นกรรมการ
 - ๓. นายบุญเกื้อ กิ่งกุ่มกลาง ส.อบต.หมู่ที่ ๒ เป็นกรรมการและเลขานุการ
- จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ที่ประชุม

-ทราบ-

๓.๒ รายงานการจ่ายขาดเงินสะสม

ประธานสภาฯ

ขอเชิญท่านนายกฯ ได้ชี้แจง

นายก อบต.

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ ได้มีมติอนุมัติให้องค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านเกาะ จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ในการ ประชุม
สภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
และ จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ในการประชุมสภา สมัยสามัญ
สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ซึ่งโครงการที่
ได้รับพิจารณาอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมไปนั้นจะครบกำหนด ๑ ปี ใน เดือนกันยายน
๒๕๖๒ นี้ แต่เนื่องจากมีโครงการบางโครงการคาดว่าจะไม่สามารถดำเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในกำหนดระยะเวลา ๑ ปี (เดือนกันยายน ๒๕๖๒) เนื่องจากมีปัญหาและ
อุปสรรคในการดำเนินการดังนี้

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ	พื้นที่ดำเนินการ	งบประมาณ	ปัญหาและอุปสรรค ที่เกิดขึ้น
1	โครงการปรับปรุงบ่อพักน้ำ คสล.พร้อมเปลี่ยนฝา ตะแกรงเหล็กเป็นฝาบ่อพักเหล็กหล่อ ขนาด 0.65 x 0.65 ม. จำนวน 8 ฝา สร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1/2561)	บริเวณซอยบุญเยี่ยม พัฒนา หมู่ที่ 3 บ้าน ขนาย	58,100	ประกาศหาผู้รับจ้าง แล้ว แต่หาผู้รับจ้าง ไม่ได้
2	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมประตูเปิด- ปิดน้ำ ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 ม. ยาว 6 ม. และบ่อพักน้ำพร้อมฝาตะแกรงเหล็ก จำนวน 1 บ่อ ติดตั้งบานประตูเปิด-ปิดน้ำ สร้างตาม แบบที่ อบต.กำหนด (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1/2561)	บริเวณถนนด้านหลัง โตโยต้า เชื่อมต่อลำ เหมืองหลวง (คลอง ข้าง) หมู่ที่ 6 บ้านเกาะ ราษฎร์สามัคคี	81,000	ประกาศหาผู้รับจ้าง แล้ว แต่หาผู้รับจ้าง ไม่ได้

/ลำดับที่...

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ	พื้นที่ดำเนินการ	งบประมาณ	ปัญหาและอุปสรรค ที่เกิดขึ้น
3	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 7.00 ม. ระยะทาง 29.00 ม. หนา 0.05 ม. และ/หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 203.00 ตร.ม.พร้อมยกระดับฝาบ่อพักน้ำ เหล็กหล่อ จำนวน 4 ฝา สร้างตามแบบที่ อบต. กำหนด (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1/2561)	บริเวณเชื่อมต่อถนนหน้าบ้านนายศักดิ์ดา หมู่ที่ 3 บ้านขนาย	65,500	ประกาศหาผู้รับจ้างแล้ว แต่หาผู้รับจ้างไม่ได้
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ คสล. ก่อสร้างถนน คสล.กว้างเฉลี่ย 2.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 35 ม. และ/หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 66 ตร.ม.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด \varnothing 0.40 ม. จำนวน 31 ท่อน ยาว 35 ม. มีบ่อพักน้ำ คสล.จำนวน 4 บ่อ พร้อมฝาบ่อพัก เหล็กหล่อขนาด 0.65 x 0.65 ม. จำนวน 4 ฝา พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (ตามแบบที่ อบต. กำหนด) (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 3/2561)	สายทางบริเวณซอยทางเข้าบ้านนางดวงรัตน์ กระจ่อมกลาง หมู่ที่ 2 บ้านเก่า	127,800	ชะลอการดำเนินการเนื่องจากดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนให้ถูกต้อง
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล. กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 345 ม. และ/หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,380 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 3/2561)	สายทางบริเวณเลียบบคลองส่งน้ำหลังหมู่บ้านโฮมการ์เด็น วิลล์ หมู่ที่ 1 บ้านเกาะ	836,800	
6	ขุดลอกลำเหมืองสาธารณประโยชน์พร้อมดาดคอนกรีต ขุดลอกลำเหมือง ช่วงที่ 1 กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 280 ม. ลึกเฉลี่ย 1.50 ม. ช่วงที่ 2 กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 150 ม. ลึกเฉลี่ย 1.50 ม. และ/หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 860 ลบ.ม. ดาดคอนกรีตยาว 430 ม. (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) และ/หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,978 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 3/2561)	บริเวณหมู่บ้านโฮมการ์เด็นวิลล์ หมู่ที่ 1 บ้านเกาะ	523,000	

/และทั้งนี้...

-๔-

และทั้งนี้จะมีบางโครงการยังมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเพื่อแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน แต่ติดด้วยเงื่อนไขของระยะเวลาที่คาดว่าจะไม่
สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามห้วงระยะเวลาได้และไม่สามารถหาผู้รับจ้างไม่ได้
จึงรายงานมาเพื่อทราบ

เลขานุการสภาฯ

ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๙ (๔)

“เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่องหนผู้ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป”

ประธานสภาฯ

ตามที่ท่านนายกฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดในการรายงานการจ่ายขาดเงินสะสมที่คาดว่าจะดำเนินการไม่ทันในระยะเวลา ๑ ปี มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยประการใด และประสงค์จะอภิปรายซักถามใด ๆ หรือไม่ สำหรับวาระนี้จะไม่มีการลงมติ แต่ท่านนายกฯ ได้นำมาแจ้งให้ที่ประชุมทราบ หากท่าน สมาชิกไม่มีข้อสงสัยจะอภิปรายสอบถาม ผมขอเข้าสู่วาระต่อไป

ที่ประชุม

-ทราบ-

๓.๓ การขอรับเงินงบประมาณในการปรับปรุงภูมิทัศน์เลียบลำเหมือง (คลองช้าง)

ประธานสภาฯ

ขอเชิญท่านนายกฯ ได้ชี้แจง

นายก อบต.

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ ได้ดำเนินการของงบประมาณไปยังจังหวัดนครราชสีมา (โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา) เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเลียบลำเหมือง (คลองช้าง) ตั้งแต่หลังบ้านท่านแหลมทอง ญาณอุบล หมู่ที่ ๑ ไปจนถึงหมู่ที่ ๖ บ้านเกาะราษฎร์สามัคคี ซึ่งเราเคยเสนอของงบประมาณไปจำนวน ๑๒๐ ล้านบาท เพื่อจะได้ใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวตำบลบ้านเกาะ ซึ่งปัจจุบันนี้กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้มีหนังสือแจ้งรายงานผลการดำเนินงานเบื้องต้น (งวดที่ ๑) ซึ่งอยู่ในช่วงของการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโดยบริษัทที่ปรึกษา พร้อมทั้งขอเชิญร่วมประชุมตรวจรับรายงานค่าใช้จ่ายการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมา ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๕๐๑ ชั้น ๕ อาคาร ๑๐ ชั้น กรมโยธาธิการและผัง (พระราม ๖)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ที่ประชุม

-ทราบ-

/ระเบียบ...

-๕-

ระเบียบวาระที่ ๔

ญัตติเพื่อพิจารณา

๔.๑ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (วาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ)

ประธานสภาฯ

ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

เลขานุการสภาฯ

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๑. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒

ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ สมาชิกสภาฯ จะแปรญัตติเพิ่มเติมรายการหรือจำนวนในรายการมิได้ แต่อาจแปรญัตติได้ในทางลดหรือตัดทอนรายจ่าย ซึ่งมีได้เป็นรายจ่ายที่เป็นเงินสงฆ์ใช้ตั้งเงินกู้ ดอกเบี้ยเงินกู้ หรือเงินที่กำหนดให้จ่ายตามกฎหมาย

๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔

“ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงลำดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น

ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก”

ประธานสภาฯ

ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติฯ รายงานผลการแปรญัตติ

ร้อยตรีสมพงษ์

ประธานคณะกรรมการฯ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ ข้อ ๕๐ กำหนดว่า ร่างข้อบัญญัติ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อม ทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มี หรือ ไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวกับการแปรญัตตินั้น เป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลงประกอบการรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น

คณะกรรมการแปรญัตติขอรายงานผลการรับคำแปรญัตติและมติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ ดังนี้

ที่ประชุมสภา อบต.บ้านเกาะ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ มีมติให้กำหนดระยะเวลายื่นคำแปรญัตติในระหว่าง

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ น. - ๒๑.๐๐ น.

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๒๑.๐๐ น.

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๕.๐๐ น.

/รวมระยะ...

-๖-

รวมระยะเวลาเท่ากับ ๒๔ ชั่วโมง โดยให้เสนอคำแปรญัตติต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ ผลปรากฏว่าในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ใดมายื่นคำแปรญัตติฯ และคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้ประชุมกันแล้ว ปรากฏว่า

๑. หลักการและเหตุผล **ไม่มีการแก้ไข**
๒. ประมาณการรายรับ **ไม่มีการแก้ไข**
๓. ประมาณการรายจ่าย **ไม่มีการแก้ไข**

โดยมติที่ประชุม มีความเห็นว่า **ให้คงไว้ตามร่างเดิม ไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดของข้อบัญญัติงบประมาณ ไม่มีการสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ และไม่มีการสงวนคำแปรญัตติใด ๆ**

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ประธานสภาฯ

เนื่องจากคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้แถลงว่าไม่มีผู้ใดยื่นคำแปรญัตติ และคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้มีมติให้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ตามร่างเดิมที่ประธานสภาฯ ได้ส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติฯ พิจารณา โดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใด ของข้อบัญญัติงบประมาณฯ และไม่มีการสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ไม่มีการสงวนคำแปรญัตติใด ๆ ดังนั้นผมจะขอมติที่ประชุมในวาระที่ ๒ ในขั้นของการแปรญัตติ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้คงไว้ตามร่างเดิม ตามความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ **ขอให้ยกมือขึ้น**

มติที่ประชุม

- เห็นชอบ- จำนวน ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

ประธานสภาฯ

เป็นอันว่ามติที่ประชุมให้ความเห็นชอบกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ

๔.๒ ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (วาระที่ ๓ ชั้นลงมติ)

ประธานสภาฯ

ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

เลขานุการสภาฯ

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔

“ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร

ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็น “ข้อบัญญัติหรือไม่”

/ประธานสภาฯ...

-๗-

ประธานสภาฯ

ที่ประชุมประสงค์ที่จะให้มีการอภิปรายในวาระที่ ๓ นี้หรือไม่ หากไม่มี ต่อไปผมขอให้ลงมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบในวาระที่ ๓ เพื่อตราเป็นร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และนำเสนอนายอำเภอฯ เพื่อ

พิจารณาลงนามอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็น
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ **ขอให้ยกมือขึ้น**

มติที่ประชุม

- เห็นชอบ- จำนวน ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
 (ประธานสภาฯ)

ประธานสภาฯ

เป็นอันว่ามติที่ประชุมให้ความเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ
 รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๔.๓ ขออนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปี (กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน)

ประธานสภาฯ

ขอเชิญท่านนายกฯ ได้ชี้แจง

นายก อบต.

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ ได้ดำเนินงานตามข้อบัญญัติ
 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งปัจจุบันใกล้สิ้นปีงบประมาณ
 แต่มีรายจ่ายหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างบางรายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อหนี้
 ผูกพัน (ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน) แต่คาดว่าจะไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
 ระยะเวลาสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

และเพื่อให้การเบิกจ่ายเงินในโครงการต่าง ๆ เป็นไปด้วยความถูกต้อง
 ตามระเบียบที่กำหนดไว้ จึงได้ดำเนินการกันเงินไว้เพื่อเบิกเหลื่อมปี กรณีไม่ก่อหนี้
 ผูกพัน จำนวน ๔ รายการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

กองช่าง

ลำดับ ที่	กอง/แผน/งาน	หมวด/ประเภท/รายการ	จำนวนเงินที่ ขอ	หมายเหตุ
1	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างสร้างโครงการพื้นฐาน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท โครงการก่อสร้างวางท่อระบาย น้ำ พร้อมบ่อพักน้ำ คสล.บริเวณซอย ด้านข้างโกลบอลเฮ้าส์เชื่อมต่อกุญญ์ โตโยต้าทองรวยสีมา หมู่ที่ 2	2,619,400	ข้อบัญญัติ ตำบล หน้า 175 ข้อ 1
2	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างสร้างโครงการพื้นฐาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณเชื่อมต่อ ซอย 23 บ้านบึงพญาปราบ หมู่ที่ 5	10,000	โอนมาตั้ง เป็น รายการ ใหม่
3	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างสร้างโครงการพื้นฐาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท จัดจ้างทำประตูรั้วสำนักงาน อบต.บ้านเกาะ (ประตูด้านหลังสำนักงาน)	25,000	โอนมาตั้ง เป็นรายการ ใหม่

/กอง...

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	กอง/แผน/งาน	หมวด/ประเภท/รายการ	จำนวนเงินที่ ขอ	หมายเหตุ
1	แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	หมวด ครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์เครื่องบำบัดน้ำเสีย	600,000	ข้อบัญญัติ ตำบล

	ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		หน้า 143 ข้อ 1
--	-----------------------	--	-------------------

รวม ๔ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๒๕๔,๔๐๐ บาท

ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อความ กรณีที่มีการผิดพลาดเล็กน้อยด้านธุรการ เช่น การสะกดผิด พิมพ์ตก หล่น เป็นต้น ซึ่งไม่ทำให้งบประมาณเปลี่ยนแปลงไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เลขานุการสภาฯ

ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๕ การกักเงิน

“ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมีได้ก่อนนี้ผู้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานขออนุมัติกักเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี

กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกักเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังมีได้ดำเนินการก่องหนผู้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปี ต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กักเงินไว้

กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่องหนผู้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อผูกพัน

เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกักเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามวรรคสองแล้ว หากยังไม่ได้ดำเนินการก่องหนผู้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าวให้เงินจำนวนนั้นตกเป็นเงินสะสม”

ประธานสภาฯ

ตามที่ท่านนายกฯ ได้เสนอรายละเอียดในการขออนุมัติกักเงินไว้เบิกเหลือปีกรณียังมีได้ก่องหนผู้ผูกพัน จำนวน ๔ รายการ นั้น มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยประการใด และประสงค์จะอภิปรายซักถามใด ๆ หรือไม่ หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

- เห็นชอบ- จำนวน ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

/๔.๔ ขออนุมัติ...

-๙-

๔.๔ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประธานสภาฯ

ขอเชิญท่านนายกฯ ได้ชี้แจง

นายก อบต.

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ มีความประสงค์จัดหาครุภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการในสำนักงาน ประกอบกับครุภัณฑ์เดิมเกิดการชำรุดและ

หากซ่อมแซมแล้วไม่สามารถที่จะใช้งานได้ติดตั้งเดิม จึงมีความจำเป็นขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

กองช่าง จำนวน 36,400 บาท

ด้าน/แผน/งาน งาน/หมวด/ประเภท	รหัสบัญชี	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ก่อนโอน	โอนเพิ่ม	โอนลด	คงเหลือ	หมายเหตุ
โอนเพิ่ม กองช่าง <u>ด้านบริการชุมชนและสังคม</u> <u>แผนงานเคหะและชุมชน</u> <u>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับชุมชนและชุมชน</u> <u>หมวดค่าครุภัณฑ์</u> ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะเฉพาะดังนี้ 1. ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู 2. ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 3. เครื่องปรับอากาศที่มี ความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องการได้รับการรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลาก ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 4. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุดทั้งหน่วยส่ง ความเย็นและหน่วยระบายความ ร้อนจากโรงงานเดียวกัน 5. มีความหน่วงเวลาการทำงานของ คอมเพรสเซอร์	00240 00241 54100000 5410100	- -	- -	36,400.00	-	36,400.00	โอนมา ตั้งเป็น รายการ ใหม่

/ด้าน...

-๑๐-

ด้าน/แผน/งาน งาน/หมวด/ประเภท	รหัสบัญชี	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ก่อนโอน	โอนเพิ่ม	โอนลด	คงเหลือ	หมายเหตุ
6. ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณี ต้องแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคา เครื่องปรับอากาศ) - ชนิดติดผนังขนาด 12,000 - 24,000 บีทียู เป็นเงิน 3,000 บาท							

ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ ณ เดือน ธันวาคม 2561 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้							
โอนลด กองช่าง ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	00310 00311 54200000 5421100	700,000.00	184,000.00	-	36,400.00	147,600.00	

ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อความ กรณีที่มีการผิดพลาดเล็กน้อยด้านธุรการ เช่น การสะกดผิด พิมพ์ตก หล่น เป็นต้น ซึ่งไม่ทำให้งบประมาณเปลี่ยนแปลงไป

เลขานุการสภาฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ข้อกฎหมาย

ประธานสภาฯ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
“ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”

มติที่ประชุม

ตามที่ท่านนายกฯ ได้เสนอรายละเอียดในการขออนุมัติโอนและแก้ไขค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยประการใด และประสงค์จะอภิปรายซักถามใด ๆ หรือไม่ หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุม
- เห็นชอบ- จำนวน ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
(ประธานสภาฯ)

/๔.๕ ขออนุมัติ...

-๑๑-

๔.๕ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประธานสภาฯ
นายก อบต.

ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ ได้ชี้แจง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) โครงการสร้างพื้นฐานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน จึงได้ยื่นเสนอญัตตินี้เพื่อขอความเห็นชอบในการพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๕ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ซึ่งมีรายละเอียดของสถานะทางการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ มีดังนี้

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หน่วย
1	ยอดเงินสะสมคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2561	85,758,144.34	บาท

2	หักกันเงินรายได้ค้างรับและลูกหนี้ต่าง ๆ	592,278.38	บาท
3	หักกันเงินจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 1 ปี 2561 (4 โครงการ)	776,000.00	บาท
4	หักกันเงินจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 3 ปี 2561 (3 โครงการ)	1,487,600.00	บาท
5	หักกันเงินจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 2 ปี 2562 (8 โครงการ)	4,196,400.00	บาท
6	หักกันเงินจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 3 ปี 2562 (4 โครงการ)	4,785,000.00	บาท
7	หักกันเงินจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 4 ปี 2562 (5 โครงการ)	1,852,300.00	บาท
8	หักเบิกจ่ายโครงการต่าง ๆ	6,299,695.00	บาท
9	บวก เงินสะสมรับ	7,900.00	บาท
10	คงเหลือเงินสะสม	65,776,770.96	บาท
11	หักกันเงิน 10% (กรณีเกิดเหตุสาธารณภัย)	6,577,677.10	บาท
12	เงินสะสมคงเหลือที่สามารถจ่ายขาดเงินสะสมได้	59,199,093.86	บาท
13	ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมครั้งนี้ (กองช่าง 7 โครงการ)	1,502,000.00	บาท
14	คงเหลือยอดเงินสะสม	57,697,093.86	บาท
15	เงินทุนสำรองสะสม	46,027,879.98	บาท

ทั้งนี้เนื่องการบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ จึงเสนอขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และอำนวยความสะดวกให้กับ ประชาชนในเขตพื้นที่ จำนวน 7 โครงการ เป็นเงิน 1,502,000 บาท ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

/ลำดับ...

-๑๒-

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ	พื้นที่ดำเนินการ	งบประมาณ	หมายเหตุ
1	โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรจุดเริ่มต้น (หลังวัดบริเวณซอย 8) กว้างเฉลี่ย 1.10 เมตร จุดสิ้นสุด (หลังวัดบริเวณซอย 6) กว้างเฉลี่ย 1.70 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 165 เมตร และ/หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 231 ตารางเมตร พร้อมป้าย โครงการจำนวน 1 ป้าย สร้างตามแบบที่ อบต. กำหนด	สายทางบริเวณ ด้านหลัง วัดบ้านเกาะ หมู่ที่ 1	139,400	บรรจุอยู่ใน แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 97 หน้า 110
2	โครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณประโยชน์ พร้อมควดคอนกรีต	บริเวณหมู่บ้าน โฮมการ์เด้นวิลล์ หมู่ที่ 1	667,000	บรรจุอยู่ใน แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.

	<p>ชุดลอกลำเหมืองช่วงที่ 1 กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 280 ม. ลึกเฉลี่ย 1.50 ม.</p> <p>ชุดลอกลำเหมืองช่วงที่ 2 กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 150 ม. ลึกเฉลี่ย 1.50 ม.</p> <p>และ/หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 860 ลบ.ม.</p> <p>ดาดคอนกรีตยาว 430 ม. (ตามแบบที่กำหนด)</p> <p>และ/หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,978 ตร.ม.</p> <p>พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย สร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด</p>			2561-2565) ข้อ 26 หน้า 77
3	<p>โครงการปรับปรุงบ่อพักน้ำ คสล. พร้อมเปลี่ยนฝา บ่อพักน้ำ เป็นฝาเหล็กหล่อ</p> <p>ปรับปรุงบ่อพักน้ำ คสล. พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพัก เป็นฝาเหล็กหล่อขนาด 0.65 x 0.65 ม. จำนวน 52 ฝา พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย สร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด</p>	<p>สายทางบริเวณ ภายในบ้านเกาะ หมู่ที่ 1</p>	338,400	<p>บรรจุอยู่ใน แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 95 หน้า 110</p>

/ลำดับ...

-๑๓-

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ	พื้นที่ดำเนินการ	งบประมาณ	หมายเหตุ
4	<p>โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักน้ำ คสล.</p> <p>ถนน คสล.กว้างเฉลี่ย 2.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 35 ม. และ/หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 66 ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ยาว 35 ม. มีบ่อพักน้ำ คสล.จำนวน 4 บ่อ พร้อมฝาบ่อพักเหล็กหล่อขนาด 0.65 x 0.65 ม. จำนวน 4 ฝา พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย สร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด</p>	<p>สายทางบริเวณ ซอยทางเข้าบ้าน นางดวงรัตน์ กระจ่อมกลาง หมู่ที่ 2</p>	136,400	<p>บรรจุอยู่ใน แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 43 หน้า 84</p>
5	<p>โครงการปรับปรุงบ่อพักน้ำ คสล.พร้อมเปลี่ยนฝา ตะแกรงเหล็กเป็นฝาปิดบ่อพักเหล็กหล่อขนาด 0.65 x 0.65 ม. จำนวน 8 บ่อพัก สร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด</p>	<p>สายทางบริเวณ ซอยบุญเยี่ยม พัฒนา หมู่ที่ 3</p>	52,000	<p>บรรจุอยู่ใน แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 69 หน้า 97</p>

6	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 7.00 ม. ยาว 29.00 ม. หน้า 0.05 ม. และ/หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 203 ตร.ม.พร้อมงานตีเส้นจราจร พร้อมยกระดับฝาบ่อพักน้ำเหล็กหล่อ จำนวน 4 ฝา สร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด	สายทางบริเวณเชื่อมต่อถนนหน้าบ้านนายศักดิ์ หมูที่ 3	79,800	บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 67 หน้า 96
7	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมประตูเปิด-ปิดน้ำ ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. ยาว 6 ม. และบ่อพัก พร้อมฝาดตะแกรงเหล็กหล่อ จำนวน 1 บ่อ ติดตั้งบานประตูเปิด-ปิดน้ำ สร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด	บริเวณด้านหลังโตโยต้าเชื่อมต่อลำเหมืองหลวง (คลองช้าง) หมูที่ 6	89,000	บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 100 หน้า 111

ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อความ กรณีที่มีการผิดพลาดเล็กน้อยด้านธุรการ เช่น การสะกดผิด พิมพ์ตก หล่น เป็นต้น ซึ่งไม่ทำให้งบประมาณเปลี่ยนแปลงไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

/เลขานุการ...

-๑๔-

เลขานุการสภา

ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑

“ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริหารชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกำหนด

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว อบต.บ้านเกาะ ได้ดำเนินการจ่ายเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น (กบท.) แล้ว จำนวน ๒๗๔,๙๔๐.๘๐ บาท และ กองทุนเงินทดแทน จำนวน ๑๑,๔๐๐ บาท

(๓) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น

(๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง

ดำเนินการก่อนนี้ผู้กักพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป
ทั้งนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้คำนึงถึงฐานการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว”

ประธานสภาฯ

ตามที่ท่านนายก อบต. ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยประสงค์จะอภิปรายซักถามใด ๆ หรือไม่ หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

- เห็นชอบ- จำนวน ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานสภาฯ

ท่านนายกฯ มีอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่

นายก อบต.

๑. สืบเนื่องจากวาระที่ ๓.๓ ที่แจ้งกรณีการขอรับเงินงบประมาณในการปรับปรุงภูมิทัศน์เลียบลำเหมือง (คลองข้าง) นั้น ในขั้นตอนต่อไปจะต้องขอความร่วมมือจากกำนัน ผู้ใหญ่ทุกหมู่ ที่มีพื้นที่คาบเกี่ยวกับคลองข้าง อาจจะต้องมีการประชาคมหมู่บ้าน จึงขอแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน

/๒.โครงการ...

-๑๕-

๒. โครงการฝึกอบรมเครือข่ายสุขภาพตำบลบ้านเกาะ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ นั้น ผมอาจจะไป หรือ ไม่ได้ไปด้วยก็ได้ เนื่องจากต้องเผื่อระว่างกรณีลูกป่วย ดังนั้นจึงขอฝากท่านสมาชิกทุกท่าน และผู้นำทุกคน

รองเจนฯ

ต่อเนื่องจากท่านนายก อบต. สำหรับวันฝึกอบรมวันแรกขอให้ท่านได้ช่วยแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าร่วมฝึกอบรมด้วย เพื่อจะได้เครือข่ายสุขภาพได้เก็บเกี่ยวความรู้ไปเยอะ ๆ จะได้นำไปใช้ทั้งในชีวิตประจำวันและแนะนำผู้อื่นได้ด้วยพร้อมฝากแจ้งเพื่อให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ในวันฝึกอบรมขอให้สวนเสือโทนสีเหลืองและรายละเอียดอื่น ๆ จะได้แจ้งให้ทราบในวันฝึกอบรมครั้งเดียว

รองนายก อบต.

รองวิรุทธิ์

๑. ขอนั่นย้าท่านสมาชิกสภา อบต.และผู้นำทุกท่าน ขอฝากแจ้งให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมได้เข้าร่วมฝึกอบรมทุกคน

รองนายก อบต.

๒. ฝากประชาสัมพันธ์อีกเรื่อง คือ ช่วงนี้หากไฟสาธารณะจุดใดดับหรือใช้งานไม่ได้ ฝากช่วยให้รีบแจ้งให้เร็วขึ้น เพราะขณะนี้รถกระเช้ามีการกักเพิ่มมากขึ้น รถจะไม่ค่อยว่าง หากเราได้รับการแจ้งแล้ว ทางช่างไฟฟ้า ก็จะได้จัดเตรียมวางแผนจัดลำดับว่าจะไปซ่อมที่ไหนก่อน

นายนิวัฒน์ฯ

การให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้ของพัฒนาสังคมจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ผมได้ประชุมร่วมกับพัฒนาสังคม ได้รับการแจ้งมาว่าปัจจุบันนี้พัฒนาสังคม จะได้ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ยากไร้หรือผู้ยากจนที่ไม่มีอันจะกิน ๓ ครั้งต่อปี

ผช.ผญ.หมู่ที่ ๔

โดยมีงบประมาณในการช่วยเหลือ คือ ๓,๐๐๐ บาท อยากแจ้งให้ผู้นำและท่านสมาชิกสภา อบต.ช่วยกันดูด้วยนะครับว่าครอบครัวใดที่สมควรที่จะได้รับการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน หากท่านผู้ใดมีข้อสงสัยประการใดสามารถโทรสอบถามได้ที่ผมนะครับ เพราะผมก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการชุดนั้นด้วย ทั้งนี้ในการประชุมครั้งที่ผ่านมานั้น ตำบลบ้านเกาะ ได้รับการพิจารณาให้ความช่วยเหลือไปจำนวน ๕ ราย ซึ่งประกอบด้วย หมู่ที่ ๒ - ๕ ทั้งนี้ยังเหลือหมู่ที่ ๑ ที่กำลังดำเนินการส่งเรื่องเข้าไปอีกครั้งหนึ่ง ในบรรดา ๕ ราย นี้ จะมี ๒ ราย ได้จะรับการปรับปรุงบ้าน คือ หมู่ที่ ๔ และ ๕ สำหรับหมู่ที่ ๔ จะได้ งบประมาณจำนวน ๑๗๐,๐๐๐ บาท และ หมู่ที่ ๕ ประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท ซึ่งทางพัฒนาสังคมฯ ได้มาประเมินเรียบร้อยแล้ว

นายก อบต.

ขอบคุณมากครับที่พี่น้องผู้นำ ได้แจ้งรายละเอียดมา ณ ที่นี้ ดังนั้นจึงอยากขอความร่วมมือกับท่านสมาชิกสภา อบต. และผู้นำทุกหมู่ ต้องช่วยกันดูแลในส่วนนี้ด้วยพื้นที่ที่ท่านได้รับการสนับสนุนอะไรมา ก็ต้องช่วยกันลงไปดู ทั้งนี้ปัจจุบันเงินของการช่วยเหลือนี้ไม่ได้ผ่าน อบต.บ้านเกาะ ซึ่งจะเป็นลักษณะของการขอความร่วมมือให้ช่วยสำรวจความเหมาะสมที่จะเสนอเพื่อขอรับการช่วยเหลือ แต่เม็ดเงินจะเป็นของหน่วยงานอื่น ก็อยากจะฝากให้ทุกคนร่วมมือ ร่วมใจกัน ช่วยกันทำงานอย่างสามัคคีทำงานไปในแนวทางและทิศทางเดียวกัน

/ประธาน...

-๑๖-

ประธานสภาฯ

ถามสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนว่ามีผู้ใดมีเรื่องอื่น ผมขอปิดประชุม (จึงสั่งปิดประชุม)

ที่ประชุม

-รับทราบ-

ปิดประชุมเวลา ๑๕.๐๕ น.

(ลงชื่อ)

(นายชูชาติ พงศภักโยธิน)
เลขานุการสภา อบต.บ้านเกาะ

ผู้จดยางาน

การประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ ได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว
เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

(นายมนูญ ไพรเกาะ)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

ผู้รับรองรายงาน

